



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ระหว่าง  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมการขายตรงไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โดยนายธรรมอัทธม์ ธนิตพิพันธ์ เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายหนึ่ง กับสมาคมการขายตรงไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘/๔๙ หมู่บ้านเดอะพาราไดซ์ แจ้งวัฒนะ ๑๔ หมู่ที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โดยนายกิจวัช ฤทธิราวี นายกสมาคมการขายตรงไทย อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประสานความร่วมมือกันในการดำเนินงานให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการขายตรงและตลาดแบบตรง ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน เรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**วัตถุประสงค์**

- ๑ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสมาคมการขายตรงไทย
- ๒ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการประกอบธุรกิจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

**กรอบแนวทางของความร่วมมือ**

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสมาคมการขายตรงไทย จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

๑. สมาคมการขายตรงไทย จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
๒. ด้านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่สมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย ในพื้นที่ตามความเหมาะสม

### ระยะเวลาความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การระงับหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสามารถทำได้โดยฝ่ายที่ขอยกเลิกต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ส่วนการขยายระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เป็นไปตามความเห็นของทั้งสองฝ่าย หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อตกลงนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสามารถดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้าย บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นสองฉบับ โดยมีข้อความที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามบันทึกข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและประทับตรา (ถ้ามี) และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

ลงนาม ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธรรณัฏฐ์ ธานีพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค



(นายศรัณย์ รัชเฝ้า)

ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

(พยาน)



(นายกิจวัช ฤทธิราวี)

นายกสมาคมการค้าขายตรงไทย



(นางสุกานดา ชุมหัชชราชัย)

ผู้จัดการสมาคมการค้าขายตรงไทย

(พยาน)